



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารกลาง

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๘๔ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๕๙๖

ที่ ทส ๐๒๐๑.๓/ว

๕๓๒

วันที่

๓

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีตำแหน่งที่ตนครอง)

เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่าน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่าน
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้อำนวยการสำนักและศูนย์ ในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการสำนักงานบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สยป.ทส.)
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีตำแหน่งที่ตนครอง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อฯ ที่แนบ เพื่อได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ หลังจากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดทักท้วงให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ผู้มีรายชื่อทราบ และจะต้องจัดส่งเอกสารผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (ผลงานที่เป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมาและข้อเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนางาน) ให้สำนักบริหารกลาง ภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่ประสงค์จะประเมินผลงานในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพงศ์บุญ ปองทอง)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(กรณีตำแหน่งที่ตนครอง)

แนบท้ายหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๐๑.๓/ว *๕๗๒* ลงวันที่ *๗* กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งเลขที่ / สังกัดเดิม	ตำแหน่งเลขที่/สังกัด ที่ขอประเมิน	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แนวคิดในการพัฒนางาน	สัดส่วนของ ผลงาน	ผู้ร่วมดำเนินการ
๑	นายภัทรพงษ์ เดชบุรีรัมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม. เกษตรศาสตร์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๔๕ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด กาฬสินธุ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๔๕ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด กาฬสินธุ์	ผลงาน : เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการ น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แนวคิด : เรื่อง การบริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการและยั่งยืนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	ร้อยละ ๑๐๐	-

๗๖๑-